



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๓๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๓.๐๐๒/ว.๑๑๘๕ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัด
มหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล
(Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)
นายกแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๕ วันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๑	ให้รองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ทั้ง ๖ ทีม และ Mr. Vaccine ทุกอำเภอ บริหารจัดการวัคซีนให้เพียงพอต่อความต้องการในช่วงเทศกาลสงกรานต์	- รองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ทั้ง ๖ ทีม - Mr. Vaccine ทุกอำเภอ
๒	ให้โรงพยาบาลมหาสารคามจัดช่องทางให้บริการฉีดวัคซีน Green Chanel เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่และประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน	- รพ.มหาสารคาม
๓	ให้สำนักงานสาธารณสุขทุกอำเภอ ประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ดำเนินการจัดทำ Mapping กิจกรรมทางสังคมในพื้นที่ของตนเอง โดยระบุประเภทกิจกรรม เวลา วันที่ สถานที่ และจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจัดทำมาตรการชุมชนที่ชัดเจน โดยพิจารณาความเสี่ยงของกิจกรรมตามแนวทาง ดังนี้ ๑) มีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ (จังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศรายใหม่ ๑๐ อันดับแรก) ๒) เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ (กลุ่ม ๖๐๘) ๓) ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ จำนวนกี่เข็ม หากน้อยกว่า จำนวน ๓ เข็ม ต้องดำเนินการสุ่มตรวจ ATK หากมีการรวมกลุ่มเกิน จำนวน ๑๐ คน ต้องมีเจ้าหน้าที่/ อสม. ที่จัดตั้งให้เป็นผู้ตรวจการชุมชน เข้าไปให้ความรู้ และแจ้งแนวทางในการจัดกิจกรรมนั้นๆ และให้รายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม	- สสอ .ทุกแห่ง - รพ.สต.ทุกแห่ง
๔	ให้กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประสาน อสม. ในทุกพื้นที่ ดำเนินการสื่อสารให้ อสม. ออกตรวจตราระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ เมษายน ๒๕๖๕ และให้มีการคัดกรองสุ่มตรวจประเมินผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง	- กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ
๕	ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง จัดทำหนังสือขอรับการสนับสนุนยาฟ้าทะลายโจร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม แห่งละ ๑๐๐ ขวด โดยมอบสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ดำเนินการรวบรวมส่งให้กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	- สสอ .ทุกแห่ง - รพ.สต.ทุกแห่ง
๖	ให้กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจัดทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรขอรับการสนับสนุนยาฟ้าทะลายโจร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑๐๐ ขวด/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	- กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก



(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางสาวรัชนิภา จิตรากุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



18 APR 65

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสตรีสาธารณสุข